



# ด่วนที่สุด

ที่ ปช ๐๐๑๒/๐๑๖๕



สำนักงาน ป.ป.ช.

ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด ...

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๑๕๖๒๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้แจ้งความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด ... ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พิจารณาความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว จึงขอเสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ดังนี้

๑. การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด ... มิได้เป็นการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ หากแต่เป็นการปรับปรุงกลไกคณะกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัด... ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้แต่งตั้งขึ้นแล้ว ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในระดับพื้นที่ และที่ผ่านมามีการจัดประชุมไตรมาสละ ๑ ครั้ง โดยไม่มีเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้สิ้นสุดลงแล้ว และปัจจุบันเป็นการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) จึงมีความจำเป็นต้องปรับกลไกระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยในการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด ... สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ปรับปรุงหน้าที่และอำนาจจากคณะกรรมการชุดเดิมให้ครอบคลุมทุกเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งได้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ให้มีจำนวนที่เหมาะสม และประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนแม่บทดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารจัดการและกำกับกำกับการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายระดับจังหวัดตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. คณะรัฐมนตรี...

๒. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยมอบหมายสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในกรณีนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงได้มีมติเห็นชอบให้มีกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

ทั้งนี้ ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้พิจารณากำหนดให้คณะกรรมการระดับจังหวัดชุดอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการจังหวัดตามมาตรา ๕๓ หรือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตามมาตรา ๕๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ทำหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องนี้แทน อาจเป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการจังหวัดหรือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยังอาจไม่ครอบคลุมการดำเนินการในรายละเอียดเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งจังหวัดต้องดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป,

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก



(วัชรพล ประสารราชกิจ)

ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต

โทร. ๐ ๒๕๒๘ ๔๐๐๖-๗ วิชาวัฒน์

โทรสาร ๐ ๒๕๒๘ ๔๐๐๖